

วิจารณ์กับปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต



ปัญหาสังคมที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนและผู้บริหารประเทศ เกี่ยวกับบุคคลกลุ่มหนึ่งคือ “วัยรุ่น” ในสังคมไทยขณะนี้ คือ การใช้กำลังเข้าทำร้ายของนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะ กับเรื่องวัยรุ่นหญิงที่ตั้งท้องและมีบุตรก่อนวันอันควร ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นปัญหาที่สังคมไทยกำลังประสบและต้องหาทางแก้ไข

อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะกล่าวถึงสาเหตุและวิธีแก้ไข ใคร่ทำความถึงสังคมไทยโดยรวม กล่าวคือในอดีตที่ผ่านมา สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมขยายคนในครอบครัวหนึ่งประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ลูก อยู่ร่วมกัน และเมื่อลูกต้องไปเรียนหนังสือต่างเมือง เช่น กรุงเทพมหานคร ก็จะไปอาศัยอยู่กับวัด ให้อยู่ในความดูแลของพระ หรืออยู่กับญาติในเมืองนั้นๆ ต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนไปครอบครัวเล็กกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว รวมทั้งการฝากไว้กับวัดหรือญาติในเมืองได้เปลี่ยนไป ทำให้เกิดกิจการหอพักขึ้น บรรดานักเรียน นักศึกษาในปัจจุบันจึงอาศัยหอพักหรือห้องเช่าอยู่กันตามลำพัง ประกอบกับสภาพครอบครัวเปลี่ยนไปเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมทั้งระบบเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปทำให้ทั้งพ่อและแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้ความใกล้ชิดของพ่อแม่กับลูกก็ห่างเหินไป หรือแม้แต่จะใกล้ชิด แต่บางครอบครัวที่พ่อแม่ด้อยการศึกษาทำให้การดูแลบุตรต่างกว่าในอดีต มีผลทำให้วัยรุ่นที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะรวมกลุ่มกันและมี

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

นอกจากนี้ ในอดีต การชกต่อยของวัยรุ่นจะกระทำแบบลูกผู้ชาย คือ ชกกันตัวต่อตัว ไม่มีการกระทำที่เรียกว่า “หมาหมู่” และไม่มีการใช้อาวุธ แต่ปัจจุบันเนื่องจากสังคมเปลี่ยนไป ทำให้วัยรุ่นเลียนแบบผู้ใหญ่ที่ชอบใช้เครื่องทุ่นแรง คือ อาวุธ

จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสังคมครอบครัว การเป็นเด็กวัดหรืออยู่กับญาติ กลายเป็นสังคมหอพัก เช้าบ้าน ทำให้เยาวชนเหล่านั้น ขาดการควบคุมและชี้นำเช่นในอดีต ทำให้เยาวชนชายเป็นนักเรียนนักเลง ส่วนเยาวชนหญิงก็ถูกสังคมชี้นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ จนทำให้มีบุตรก่อนวันอันควร

อย่างไรก็ดี ทั้งสองกรณีเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างจริงจัง กล่าวคือ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน นักศึกษา ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะครู อาจารย์ ต้องปรับเปลี่ยนจากการให้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว จะต้องเข้าไปดูแลทุกข์สุขของนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าการเป็นอยู่ในเรื่องที่พัก การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมชีวิตการศึกษา ไม่ใช่แต่ด้านวิชาการแต่อย่างเดียว

นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษานั้น นอกจากจะปฏิรูประบอบการเรียนการสอนด้านวิชาการแล้ว จะต้องมีการสอนเรื่องชีวิต โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา ตั้งแต่เด็กๆ ดังที่สอนกันในประเทศตะวันตก ซึ่งรายละเอียดมีอีกมาก นอกจากนี้การตรากฎหมายและการบังคับใช้ ก็มีความสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบของพ่อแม่ก็ดี ความรับผิดชอบของตัววัยรุ่นเองก็ดี ตลอดจนความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ก็ดี จะมีความสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

สุดท้ายนี้ ใคร่ขอยกตัวอย่างของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำเอาวิธีการดูแลนักศึกษาไม่ว่าการแก้ปัญหาร้ายเหล่านี้ก็ดี การดูแลหอพักนอกมหาวิทยาลัยก็ดี รวมทั้งการจัดการให้นักศึกษาใช้จักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 600,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: พุธที่ 25 กันยายน 2557

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12214

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 55.91

Ad Value: 50,319

PRValue (x3): 150,957

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ: วิจัยร่วมกับปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต

ก็ดี ทั้งนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน เช่น
ตำรวจ อบต. สสส. บรรดาหอพักเอกชน ฯลฯ
เป็นต้น

ร่วมมือร่วมใจกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
และประสบความสำเร็จอย่างดี